




สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
	1	กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขยายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต	สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
	2	'กรมส่งเสริมการเกษตร' จับมือ 'พาณิชย์' เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกหวังขยายตรงเกษตรกร	มติชนออนไลน์
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ย พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขยายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
	4	เกษตร-พาณิชย์ เตรียมเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูก ขยายตรงเกษตรกร 3.04 ล้านกระสอบ	ประชาชาติ
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
กระเจียบแดง	5	เกษตรหนองบัวลำภูส่งเสริมเกษตรกรปลูกกระเจียบแดง	เดลินิวส์
ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่	6	เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร	สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์
	7	เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร	หนังสือพิมพ์ นิวส์นันท


สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขยายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท และลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นได้ส่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต และแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรความต้องการต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้น จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดจะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้า

ค้าภายใน และสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่ตั้งชื่อต่อไป ระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับเรื่องการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมฯ พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดการบรรทุกทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกร จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างแท้จริง นั่นคือสามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

.....

MATICHON ONLINE

‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ จับมือ ‘พาณิชย์’ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูก หวังขายตรงเกษตรกร



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรม ได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

นายรพีทัศน์กล่าวอีกว่า โดยให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท และลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นได้ส่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการใช้ปุ๋ยของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรความต้องการต่อไป

นายรพีทัศน์กล่าวว่า ในส่วนของแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้น จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ ตามราคาหน้าโรงงาน ที่ได้ส่วนลดจากโครงการ และกรมการค้าภายในจะจัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนค่าขนส่งบางส่วนให้กับสถาบันเกษตรกร โดยกรมการค้าภายในขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการกำหนดราคาอัตราค่าขนส่งปุ๋ยตามระยะทางพร้อมระบุไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าราคาปุ๋ยเคมีหน้าโรงงานราคา 800 บาท ได้รับส่วนลด

จากโครงการ กระสอบละ 20 บาท ราคาซื้อปุ๋ยหน้าโรงงานที่ร่วมโครงการคือ 780 บาท รวมอัตราค่าขนส่ง กระสอบละ 40 บาท

นายรพีทัศน์กล่าวอีกว่า ดังนั้น เกษตรกรซื้อปุ๋ยในราคากระสอบละ 820 บาท หากกรมการค้าภายใน ช่วยค่าขนส่งปุ๋ยกระสอบละ 15 บาท เกษตรกรจะสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคากระสอบละ 805 บาท ซึ่งกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกร แต่ต้องนำไปเสร็จการซื้อปุ๋ยจากโครงการและ สำเนาใบเสร็จที่เกษตรกรมาซื้อปุ๋ยกับตนเองส่งเป็นหลักฐานเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกรมการค้าภายในตาม อัตราที่กำหนด ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันเกษตรกร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นายรพีทัศน์กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครและการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกร กรมการค้าภายในรับไปดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ แต่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วม โครงการจะต้องมีใบอนุญาตขายปุ๋ยและต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานเกษตร อำเภอ สหกรณ์อำเภอ เป็นต้น และมีเงื่อนไขการซื้อขายคือซื้อเงินสดและไม่จำกัดจำนวนในการซื้อ ทั้งนี้ กรม ส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง นั่นคือสามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก

.....



เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ย พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท และลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ

ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรนั้นได้สั่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการใช้ปุ๋ยของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรความต้องการต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้น จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการฯ ตามราคาหน้าโรงงานที่ได้ส่วนลดจากโครงการฯ และกรมการค้าภายในจะจัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนค่าขนส่งบางส่วนให้กับสถาบันเกษตรกร

โดยกรมการค้าภายในขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการกำหนดราคาอัตราค่าขนส่งปุ๋ยตามระยะทาง พร้อมระบุไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปุ๋ยเคมีหน้าโรงงานราคา 800 บาท ได้รับส่วนลดจากโครงการฯ กระสอบละ 20 บาท ราคาซื้อปุ๋ยหน้าโรงงานที่ร่วมโครงการคือ 780 บาท รวมอัตราค่าขนส่งกระสอบละ 40 บาท ดังนั้น เกษตรกรซื้อปุ๋ยในราคากระสอบละ 820 บาท หากกรมการค้าภายในช่วยค่าขนส่งปุ๋ยกระสอบละ 15 บาท เกษตรกรจะสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคากระสอบละ 805 บาท

ซึ่งกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกร แต่ต้องนำใบเสร็จการซื้อปุ๋ยจากโครงการฯ และสำเนาใบเสร็จที่เกษตรกรมาซื้อปุ๋ยกับตนเองส่งเป็นหลักฐานเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกรมการค้าภายในตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สำหรับการรับสมัครและการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของสถาบันเกษตรกร กรมการค้าภายในรับไปดำเนินการผ่าน Application ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ แต่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีการใบอนุญาตขายปุ๋ยและต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์อำเภอ เป็นต้น และมีเงื่อนไขการซื้อขายคือซื้อเงินสดและไม่จำกัดจำนวนในการซื้อ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างแท้จริง นั่นคือสามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก

.....

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ๐๐๒๕

เกษตร-พาณิชย์ เตรียมเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูก ขายตรงเกษตรกร 3.04 ล้านกระสอบ



กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ย พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ขายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 3.04 ล้านกระสอบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้

โดยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท และลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ

ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นได้ส่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการใช้ปุ๋ยของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรความต้องการต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้น จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ

ตามราคาหน้าโรงงานที่ได้ส่วนลดจากโครงการ และกรมการค้าภายในจะจัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนค่าขนส่งบางส่วนให้กับสถาบันเกษตรกร

โดยกรมการค้าภายในขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการกำหนดราคาอัตราค่าขนส่งปุ๋ยตามระยะทางพร้อมระบุไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปุ๋ยเคมีหน้าโรงงานราคา 800 บาท ได้รับส่วนลดจากโครงการ กระสอบละ 20 บาท ราคาซื้อปุ๋ยหน้าโรงงานที่ร่วมโครงการคือ 780 บาท รวมอัตราค่าขนส่งกระสอบละ 40 บาท ดังนั้น เกษตรกรซื้อปุ๋ยในราคากระสอบละ 820 บาท หากกรมการค้าภายในช่วยค่าขนส่งปุ๋ยกระสอบละ 15 บาท เกษตรกรจะสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคากระสอบละ 805 บาท

ซึ่งกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าบริการจัดการให้กับสถาบันเกษตรกร แต่ต้องนำใบเสร็จการซื้อปุ๋ยจากโครงการ และสำเนาใบเสร็จที่เกษตรกรมาซื้อปุ๋ยกับตนเองส่งเป็นหลักฐานเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกรมการค้าภายในตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สำหรับการรับสมัครและการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ของสถาบันเกษตรกร กรมการค้าภายในจะไปดำเนินการผ่าน Application ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ แต่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีการใบอนุญาตขายปุ๋ยและต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์อำเภอ เป็นต้น และมีเงื่อนไขการซื้อขายคือซื้อเงินสดและไม่จำกัดจำนวนในการซื้อ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ อย่างแท้จริง นั่นคือสามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก

.....



เกษตรกรหนองบัวลำภูส่งเสริมเกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบแดง

เกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู การจับมือร่วมกันกับนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโรงงานในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง เป็นมิติใหม่ที่ต้องจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชที่จำเป็นต้องปลอดภัย



เมื่อเร็วๆนี้ นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายพิชิต พิลาศรี ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เจ้าของบริษัท กอเงินออร์แกนิกฟาร์ม จำกัด จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน อาทิ เช่น กระเจี๊ยบแดง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นอกจากนี้ เกษตรกรผู้สนใจปลูกกระเจี๊ยบได้ลงพื้นที่ดูงาน ณ บริษัท กอเงินออร์แกนิกฟาร์ม จำกัด สถานที่ในการรับซื้อและแปรรูปกระเจี๊ยบแดง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกกระเจี๊ยบ เป็นทางเลือกในการต่อยอดธุรกิจทางการเกษตรในอนาคต และบริษัท ดังกล่าว ยังรับสร้างแบรนด์ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจอีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด นายอำพนฯกล่าวถึงแนวโน้มความสำเร็จที่เกิดขึ้น

.....

เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร



นายมานิช วรรณยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร สาเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ นางสาวณราภรณ์ กล้าแสง เกษตรอำเภopakเกร็ด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภopakเกร็ด ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกและการระบายน้ำ ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภopakเกร็ด ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนจะตกลงมาเพิ่มเติม เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำ ให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไป

.....



หนังสือพิมพ์ ฟ้าสีน่าน



หนังสือพิมพ์ ฟ้าสีน่าน

10 ตุลาคม เวลา 11:16 น. · 🌐

...

📍 เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร

📍 นายมาโนช ระวรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร สาเทต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับนางสาวเกรกอรี่ กกล้าแสง เกษตรอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกและการระบายน้ำ ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนจะตกลงมาเพิ่มเติม เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำ ให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไป
#บก.ต๋อย ฟ้าสีน่าน รายงาน/



.....